

Số: 71 /KH-BCĐ

Cao Ngạn, ngày 08 tháng 6 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023

Thực hiện hiện kế hoạch số 140/KH-BCĐ, ngày 30/5/2023 của Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Thái Nguyên về việc chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023. Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ xã Cao Ngạn xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung sau:

#### I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

2. Thông qua tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 8 tháng đầu năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, củng cố lòng tin của cán bộ, nhân dân đối với Đảng, với nhà nước xây dựng thể trận an ninh vững chắc.

4. Duy trì hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

5. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

## II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

### 1. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, truyền thống anh hùng của CAND Việt Nam trong 78 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành gắn với vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Ban chỉ đạo của xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tiếp tục thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/6/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kết luận số 86/KL-TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác đảm bảo ANQG”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Chỉ thị 34/2009/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng về chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa... Tiếp tục thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo; Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời; Quyết định 464 của Bộ Công an về quy định danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm; Đề án phòng chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Đề án 06 của chính phủ; các Chỉ thị, Nghị quyết của chính phủ; Chủ trương, chỉ đạo của cấp trên trong công tác đảm bảo ANTT; coi công tác này là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và các nội dung hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng cháy chữa cháy; các hoạt động kỷ niệm 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023; Kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng tám và quốc khánh 2/9; kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19/8/1945 – 19/8/2023 và 18 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” 19/8/2005 – 19/8/2023. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên từ trung ương đến cơ sở và nhân dân về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Kết hợp đa dạng các hình thức, phương pháp, phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin, tổ chức thi tìm hiểu, tờ rơi khẩu hiệu, các thành tích biểu diễn nghệ thuật về đề tài liên quan đến an ninh trật tự...; Chú trọng phát huy có hiệu quả các mô hình quần chúng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phát huy vai trò của người có uy tín, điển hình tiên tiến trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

- Khẩu hiệu tuyên truyền: “Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”; “Công dân có nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng”; “Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân”; “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 18 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự Tổ Quốc” ....

2. Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023 do lực lượng Công an xã chủ trì, phối hợp với các thành viên ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực hiện trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập cách mạng tháng 8 và ngày truyền thống CAND, để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

3. Căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị, địa phương để tổ chức ngày hội một cách phù hợp, trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả như: Tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống, Lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, Công an thăm hỏi động viên, tặng quà đối tượng chính sách, tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”; Ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể các cơ quan, đơn vị trong công tác tham gia đảm bảo ANTT; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao có chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ...

### III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Lực lượng Công an xã tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Gắn tổ chức các hoạt động và đẩy mạnh tuyên truyền về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” với kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2023) cũng như những cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu vì nước quên thân vì dân phục vụ, dũng cảm chiến đấu quên mình sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa, vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân của lực lượng CAND. Vận động nhân dân tham gia góp ý tạo điều kiện để CAND, Công an xã tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

2. Bộ phận văn hóa thông tin, văn phòng tổ chức các hoạt động kẻ vẽ panô, băng rôn, khẩu hiệu...tuyên truyền rộng rãi đến toàn dân trên đích ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

3. Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp, trường học, các xóm phối hợp với Công an xã thực hiện tốt nội dung Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư”; xây dựng cơ quan, khu dân cư, gia đình văn hóa, vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới của Chính phủ “An ninh trật tự được giữ vững” theo 19 tiêu chí.

### IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Căn cứ vào kế hoạch này các ngành, đoàn thể, các xóm, các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch này đã được phổ biến triển khai tới các thành viên trong Ban chỉ đạo để tổ chức triển khai tới các tổ chức đoàn thể cơ sở thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về thường trực Ban chỉ đạo (Công an xã Cao Ngạn) để chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

#### Nơi nhận:

- BCĐPCTP-PCMT-TPTN;
- Đảng ủy, HĐND xã Cao Ngạn;
- Các thành viên BCD;
- Các Đoàn thể, ban ngành cơ quan, đơn vị, trường học, các xóm;
- Lưu (VP - CAX).



TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ  
Đoàn Việt Dũng